



## นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งการให้บริการประชาชน เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

### ๑. การใช้มาตรการทางกฎหมาย และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- **จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้บริการประชาชน** ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน ๑๕๗๙ หรือ [www.๑๕๗๙.moe.go.th](http://www.๑๕๗๙.moe.go.th) ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๒,๕๕๒ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๑,๙๙๑ เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๕๖๑ เรื่อง

- **ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)** ผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

- **การแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ** จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคดีที่ค้างในการสอบสวน จำนวน ๖๑๐ เรื่อง และได้ทยอยพิจารณาไปแล้ว ๓๑๘ เรื่อง เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙๒ เรื่อง และที่ประชุมได้เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการ ฯ และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนการดำเนินงานโดยกำหนดระยะเวลาว่าแต่ละคดีต้องแล้วเสร็จเมื่อไร ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งรัดการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง

### ๒. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

- **จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเน้น “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไมโกง”** เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย โดยนำหลักความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารจัดการและดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางรากฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนิสิตนักศึกษา และบัณฑิตยุคใหม่ เป็นบัณฑิตไทยไม่โกง ไม่ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ป่นกัน กั้นโกง” เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



ตลอดจนเพื่อแสดงพลังการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการขยายผลไปยังผู้สาธารณชนได้ รับทราบและร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม “ป่นกัน กั้นโกง” ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและสร้างความตื่นตัว การรับรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจากสาธารณชน เป็นอย่างดี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม “ป่นกัน กั้นโกง” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความตระหนัก และประชาสัมพันธ์ขยายไปยังส่วนภูมิภาค จึงได้แบ่ง การจัดกิจกรรมออกเป็น ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ส่วนกลาง ทปอ. ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และในภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

● **อบรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ** สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในจิตใจสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั่วประเทศ จำนวน ๔ รุ่น จำนวน ๑,๕๑๓ คน จัดอบรม เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และโรงเรียนเอกชนในระบบ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๙๙ คน อบรมเทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่กระบวนการเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และจัด กิจกรรมเพื่อบูรณาการในทุกรายวิชา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๖๒๒ คน

● **จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา”** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กร และการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้าง ความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร การต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อม ทั้งการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ